

Source : มติชน

Date : 19 ก.ค. 2561 Page : 12

No: 61231008



# เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย

## ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ กฟภ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เริ่มภารกิจที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งภารกิจหลังจากนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายพลัดหลงในวนอุทยาน ด้าหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 โดย กฟภ. นำระบบไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่วนอุทยานด้าหลวงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าฯ พร้อมผู้ช่วยโค้ชรวม 13 ชีวิตให้ออกมาจากด้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

กฟภ. ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสนับสนุนระบบส่องสว่างภายใน และภายนอกด้าตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่ออัดอากาศในถังออกซิเจนระบบสายป้อนออกซิเจนเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในด้า จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกว่า 100 คนร่วมปฏิบัติการกับหน่วยราชการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงาน กฟภ. จิตอาสาเรียดำน้ำกับหน่วยซีลเพื่อดำน้ำ ลากสายไฟฟ้าสนับสนุนหน่วยซีล จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำภายในด้าหลวงและจัดพนักงานช่างที่มีความสามารถในการโรยตัวในพื้นที่สูงเพื่อร่วมปฏิบัติการในภารกิจนี้

สำหรับการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำนั้น กฟภ. ได้ใช้สายไฟฟ้าชนิดพิเศษกันน้ำ NYY มีความยาวมากกว่า 19,000 เมตร ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าชนิดพิเศษสามารถใช้ได้ทั้งในน้ำและใต้ดิน มีประสิทธิภาพสูงรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและที่สำคัญ กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD ที่ Breaker เพื่อสร้างความปลอดภัยรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทุกชีวิต

ไม่เพียงแต่การดูแลจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่บริเวณวนอุทยานเท่านั้น กฟภ. ยังดูแลระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ประสบภัยในวนอุทยานด้าหลวง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ อาทิ โรงครัวพระราชทาน เต็นท์ที่พักของผู้ปกครอง ทีมแพทย์ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และสื่อมวลชน

ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการกิจที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เราทำทุกอย่างอย่างแข่งกับเวลาและมีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ส่งน้องๆ ทีมหมูป่าฯ และทุกทีมกลับบ้านอย่างปลอดภัย ไฟฟ้าจะสว่างอยู่ ณ วนอุทยานด้าหลวง ขุนน้ำนางนอน ตลอดไป

**ปัจจัยสำเร็จในการทำงาน คือ**  
**จิตใจที่อาสาเป็นพลัง เป็นTeamwork**  
**พวกเราชาว กฟภ. ทุกคนกลับบ้านก็นอนไม่หลับ ต้องรับมา**  
**สิ่งนี้เป็นแรงขับ ต้องทำให้สำเร็จ**



1129 PEA Call Center



[www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA



@pea\_thailand



peathailand